

BÁO CÁO

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

1. Thanh tra hành chính

Công tác thanh tra hành chính luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để kịp thời chấn chỉnh các đơn vị khi chưa có dấu hiệu vi phạm. Trong Quý I năm 2023, Sở VH TT & DL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quy định của nhà nước, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, thái độ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng ban chuyên môn và đơn vị.

2. Thanh tra chuyên ngành

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh về công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong Quý I năm 2023, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với các lực lượng kiểm tra trong toàn tỉnh, tiến hành tổ chức kiểm tra¹ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023. Lực lượng kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 93 lượt cơ sở. Qua kiểm tra, đa số các tổ chức, cá nhân đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong từng lĩnh vực đăng ký hoạt động, kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân, tổ chức cố ý vi phạm; đoàn kiểm tra đã và lập biên bản và ban hành 07 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp Kho bạc Nhà nước 9.000.000 đồng².

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THU, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp công dân

Kết quả tiếp công dân (thường xuyên, định kỳ và đột xuất): Trong Quý I năm 2023 không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng

¹ Kế hoạch số 01/KH-TTr ngày 13/12/2022 về kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội và quảng cáo; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

² Trong đó: Lĩnh vực kinh doanh du lịch có 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp Kho bạc Nhà nước 8.000.000 đồng; Lĩnh vực kinh doanh karaoke có 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền nộp Kho bạc Nhà nước 1.000.000 đồng.

nên lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác này, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tiếp nhận, phân loại xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

Trong Quý I năm 2023, Sở VH TT&DL không có đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân.

3. Tình hình, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhờ làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ; công khai các chế độ chính sách; công khai hóa các trình tự, thủ tục hành chính trong công tác quản lý... nên đã hạn chế được khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, Sở VH TT&DL thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng theo quy trình tiêu chuẩn ISO đã được công nhận. Vì vậy, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự thủ tục, đúng thời gian pháp luật quy định.

Trong Quý I năm 2023, toàn ngành VH TT&DL không có đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người. Không có đơn thư tồn đọng, kéo dài.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở. Thông qua công tác thanh tra trách nhiệm, thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhận thấy, việc triển khai thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đối với việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được đảm bảo thực hiện có hiệu quả; việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành luôn được triển khai thực hiện có hiệu quả theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tới cán bộ, công chức và người lao động gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chính đôn Đảng; ngăn chặn, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy hoá” trong nội bộ.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan thông qua việc thông báo, phổ biến các chế độ, chính sách đối với CBCC, VC và người lao động tại các buổi giao ban, họp định kỳ; tại Hội nghị CBCC; thông qua trang điện tử của Ngành VH TT&DL; thông qua việc niêm yết công khai tại nơi làm việc... đúng quy chế, quy định của pháp luật, không để xảy ra các khiếu nại, tố cáo.

2.2. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Trong Quý I năm 2023, trong ngành VH TT&DL không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về việc tặng quà, nhận quà.

2.3. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, VC

Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kết luận số 159-CV/TU, ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trong Quý I năm 2023, trong ngành VH TT&DL không có trường hợp vi phạm các quy tắc ứng xử của CBCC, VC.

2.4. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 03/KH-SVHTTDL, ngày 07/01/2022 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong Quý I năm 2023 không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nào được chuyển đổi vị trí công tác.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Trong Quý I năm 2023 không phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong ngành VH TT&DL.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA QUÝ II NĂM 2023

Triển khai Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền của Sở. Triển khai thực hiện tốt công tác đột xuất theo đúng chỉ đạo của Giám đốc Sở, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai thực hiện công tác tư pháp chế.

Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Thanh tra Bộ (b/c);
- Cụm thi đua 10 tỉnh TN&ĐNB (Ttra Sở VH,TT&DL tỉnh Lâm Đồng);
- Các Đ/c PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TT (ĐTMH).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bình